

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงิน

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่งซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทย่อยเหล่านั้นซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมแสดงยอดรวมสินทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมจำนวน 13,711 ล้านบาทและมียอดรวมรายได้ของบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเป็นจำนวน 18,979 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร - สุทธิของบริษัทร่วมเหล่านั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวน 332 ล้านบาท นอกจากนี้ ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนรวม 7,543 ล้านบาท และรวมส่วนแบ่งกำไร - สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนรวม 79 ล้านบาท งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น โดยข้าพเจ้าได้รับรายงานของ ผู้สอบบัญชีเหล่านั้น และความเห็นของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่างๆ ของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้ถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้า โดยงบการเงินรวมปี 2548 ดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศบางแห่งซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 งบการเงินของบริษัทย่อยเหล่านั้นซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ปี 2548 แสดงยอดรวมสินทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวนรวม 11,934 ล้านบาท และมียอดรวมรายได้ของบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเป็นจำนวน 18,447 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร - สุทธิบริษัทร่วมเหล่านั้น สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเป็นจำนวน 444 ล้านบาท นอกจากนี้ ในงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นซึ่งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนรวม 7,226 ล้านบาท และรวมส่วนแบ่งกำไร - สุทธิของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เหล่านั้นสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันจำนวนรวม 907 ล้านบาท ซึ่งผู้สอบบัญชี อื่นในสำนักงานเดียวกับข้าพเจ้า ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 จากการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการ ตรวจสอบดังกล่าวประกอบกับรายงานของ ผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวถึงในวรรคแรกให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัททั้งต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงาน เฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3460

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

28 กุมภาพันธ์ 2550